



ที่ ชร ๐๐๒๓.๒๔/ว ๓๒๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเวียงป่าเป้า
ถนนเชียงใหม่ - เชียงใหม่ ชร ๕๗๑๗๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว
ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF)

เรียน นายเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/ว ๙๑๖
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แจ้งว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) ซึ่งต่อยอดจากสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัว โดยได้พัฒนาและผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้

๑. สื่อนิทานเสียง โดยมีเนื้อหาตามหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) กอด (๒) เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่ (๓) ลูกไม้ขอโทษ (๔) ไก่ย่างแสนอร่อย และ (๕) ตันกล้า ผู้กล้าหาญ

๒. สื่อ Infographic สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๐ ชิ้นงาน

ในการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อำเภอจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิริยาพร กุสมปองสวัสดิ์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๘๑๙๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐-๕๓๑-๗๗๓๒๘-๙ ต่อ ๑๙

ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖

วันที่ ก พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF)

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้ง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
แจ้งว่า ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต
(Executive Functions : EF) ซึ่งต่อยอดจากสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครอบครัว โดยได้พัฒนาและผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้

๑. สื่อนิทานเสียง โดยมีเนื้อหาตามหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) กอด (๒) เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่ (๓) ลูกไม้ขอโทษ (๔) ไก่ย่างแสนอร่อย และ (๕) ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ

๒. สื่อ Infographic สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะสมอง EF
ในเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๐ ชิ้นงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะสมองเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
จึงขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่
ให้กับกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๗๑๙
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเจตณรงค์ อินกัน)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ป.ศ. 3

กองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
เลขรับ 126 พ.บ. 2566
วันที่
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๓๑๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ว่า ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) ซึ่งต่อยอดจากสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว โดยได้พัฒนาและผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้

- ๑. สื่อนิทานเสียง โดยมีเนื้อหาตามหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) กอด (๒) เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่ (๓) ลูกไม้ขอโทษ (๔) ใก่ย่างแสนอร่อย และ (๕) ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ
- ๒. สื่อ Infographic สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๐ ชิ้นงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะสมองเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อฯ ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๕ เมษายน ๒๕๖๖



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายธนภุต วิเศษฤทธิ โทร. ๐๙๔ ๕๔๘ ๐๓๗๒



<https://shorturl.asia/eGZdl>



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 24758
วันที่ 18 มิ.ย. 2566
เรื่อง

ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๓/๑๓๙๐๓

พศ.
สำนักงาน ป.ป.ส.
๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions: EF) ซึ่งต่อยอดจากสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปยังกลุ่มเป้าหมาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว โดยได้พัฒนาและผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และ ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก ในการเสริมสร้างทักษะสมองเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การช่วยลดโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. สื่อนิทานเสียง โดยมีเนื้อหาตามหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) กอด (๒) เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่ (๓) ลูกไม้ขอโทษ (๔) ไก่ย่างแสนอร่อย และ (๕) ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ
๒. สื่อ Infographic สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๐ ชิ้นงาน

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปยังหน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในสังกัด เพื่อเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อฯ ผ่านระบบ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร คัยนันท์)

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรมส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 1792
วันที่ 20 มิ.ย. 2566
เวลา 15:49 น.

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๐๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pathompornc@oncb.go.th

กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ成人ศึกษา
เลขรับ 138
วันที่ 20 มิ.ย. 2566
เวลา 16:10 น.



สื่อสร้างการรับรู้ฯ



ช่องทางการดาวน์โหลด
สื่อสร้างการรับรู้ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว
ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต
(Executive Functions : EF)



URL : shorturl.at/fvCHI

